



งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทบวงฯหนุนมหา’ลัยภาคอีสานพัฒนาวิชาการร่วมกลุ่มอินโดจีน

ขอนแก่น - รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เผยนโยบายจัดโครงการสนับสนุนงานวิจัยสัมพันธภาพพัฒนาวิชาการด้านการศึกษาสู่สากล ร่วมกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งโอกาสมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่งในอีสานยังมีโอกาสโดยขยายบริการในกลุ่มอินโดจีนให้กว้างขึ้น เดิมมีจัดงบประมาณโครงการเด่น

จากการจัดสัมมนา “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยภูมิภาคสู่ความเป็นสากล” โดยมหาวิทยาลัย 3 แห่งในภาคอีสาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ รร.โฆชะ จ.ขอนแก่น วันที่ 9 ก.ย.)

ศ.ดร.ภนภา วงศ์ระหังาน รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ทบวงมหาวิทยาลัยมีโครงการสนับสนุนงานในด้านวิเทศสัมพันธ์หลายประการ ประการแรกได้พยายามสนับสนุนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย สามารถที่จะพัฒนาได้อย่างเป็นระบบ มีแนวทางในการพัฒนาอย่างถูกต้องในพื้นที่กลุ่มประเทศอินโดจีน เช่น การเตรียมความพร้อมในทางวิชาการและบุคลากร เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอินโดจีน ด้วยการประสานกับกรมวิเทศสหการ ซึ่งมีงบประมาณที่รัฐบาลไทยได้ให้กับประเทศอินโดจีน โดยโครงการดังกล่าวจะทำให้มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 3 แห่งสามารถให้บริการทางวิชาการในกลุ่มประเทศอินโดจีนได้

นอกจากนั้นทางทบวงฯได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไทยในต่างประเทศ ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาและอาจารย์จำนวนกว่า 100 คน ส่งไปศึกษาในต่างประเทศเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่และปรับตัวกับเข้วัฒนธรรมใหม่ รวมทั้งการพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ถือว่าเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและทักษะที่สำคัญเพื่อการพัฒนาศึกษา ที่จะได้กลับมากเตรียมตัวทำงานจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับ

ต่างประเทศต่อไป ขณะนี้มีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในระดับบริหาร เพื่อศึกษาดูงานทางด้านการบริหารกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เริ่มจากประเทศอังกฤษและประเทศออสเตรเลีย ทำให้การบริหารภายในมหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ศ.ดร.ภนภา กล่าว

ศ.ดร.ภนภา กล่าวอีกว่า ด้านการพัฒนาความเลิศทางวิชาการ ทบวงมหาวิทยาลัยได้ทำโครงการเงินกู้กับธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชีย เพื่อนำเงินมาใช้ในการพัฒนาทางด้านวิชาการในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เปิดให้แต่ละมหาวิทยาลัยเสนอโครงการเข้ามาแข่งขันเพื่อที่จะได้นำโครงการเหล่านั้นมาใช้ในการพัฒนาความเลิศทางวิชาการในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ

ปัญหาสำหรับสำหรับการดำเนินการขณะนี้คือ งบประมาณสำหรับการดำเนินการยังมีน้อยเกินไป พื้นฐานของอาจารย์ที่จะออกไปปฏิบัติงานในต่างประเทศจะต้องพัฒนาให้มากขึ้น เช่น ภาษาอังกฤษการบริหารจัดการที่ถูกต้อง ซึ่งจะต้องส่งเสริมให้มากขึ้นทุกมหาวิทยาลัยในประเทศ โดยดำเนินการติดต่อกันมาได้ 2 ปีแล้ว สำหรับมหาวิทยาลัยในภาคอีสานถือว่ามีโอกาสมากที่สุดในกลุ่มประเทศอินโดจีน เพื่อพัฒนาบุคลากร และความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งความต้องการเหล่านี้ มหาวิทยาลัยในประเทศไทยสามารถให้บริการในทางวิชาการได้ มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่งควรเตรียมความพร้อมทั้งบุคคล และระบบการบริหาร เข้าไปใช้โอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความร่วมมือจากทั้ง 3 แห่ง ไม่ใช้ลักษณะต่างคนต่างทำ

รศ.ดร.สมน สกลไชย รองอธิการ

บดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ มข. ในการสร้างบทบาทสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสู่สากล และความร่วมมือในการจัดกิจกรรมกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ขณะนี้ มข. ได้ดำเนินการไปแล้วในหลายโครงการ อาทิ การรับนักเรียนจากกลุ่มประเทศอินโดจีนเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี ในแต่ละปีมีนักศึกษาทั้งจากประเทศลาว เขมร เวียดนาม ประมาณ 7-8 คน เข้ามาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สัตวแพทย์ วิทยาการจัดการ และล่าสุดคือคณะแพทยศาสตร์ และในระดับปริญญาโทมีการจัดโปรแกรมในระดับนานาชาติ สาขาการจัดการการพัฒนาบัณฑิต รวมทั้งการจัดอบรมระยะสั้น ซึ่งแต่ละคณะเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันกับสถาบัน(ILP) เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างหน่วยงานการศึกษาสำหรับประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ

“สำหรับกิจกรรมร่วมกันในระยะยาวเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ในอีกโครงการหนึ่งคือ ASEAN-UNINET สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาและการพัฒนาบุคคลร่วมกันในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศออสเตรเลีย โดยจะเน้นในทางสาขาเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาค้นคว้าทางเทคโนโลยี ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ขณะนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีกิจกรรมด้านการศึกษาร่วมกับประเทศลาวมากที่สุด ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญไปจัดกิจกรรมต่าง ๆ หลายโครงการ ในเขมรการจัดกิจกรรมร่วมยังถือว่าค่อนข้างน้อย ส่วนประเทศเวียดนามได้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วในบางส่วนที่ค่อนข้างจะมีปัญหาคือด้านภาษา ซึ่งได้พยายามเสริมความรู้ในส่วนนี้ให้บุคลากรได้พัฒนายิ่งขึ้น” รศ.ดร.สมน กล่าว